

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ในการเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สายงานการสอน

( แบบท่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 )

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป				สาขาที่เสนอขอ
			ชื่อรางวัล	ปีที่ได้รับ	หน่วยงานที่ให้รางวัล	ชื่อผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล	
115	นายนิพนธ์ ถูกแผน	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4	1.รางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง	2551	กระทรวงศึกษาธิการ	1.รางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง	ภาษาไทย
			2.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเนื่องในโอกาสมหา มงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550	2552	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ธนาคารออมสิน	2.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเนื่องในโอกาสมหา มงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550	
			3.ครูดีในดวงใจ	2552	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	3.ครูดีในดวงใจ	



บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
ในการเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สายงานการสอน

(แบบทำยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554)

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป				สาขา ที่เสนอขอ
			ชื่อรางวัลที่ได้รับ	ปีที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่ให้รางวัล	ชื่อผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล	
116	นายนวรรตน์ พรหมจักร	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23	1.ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา	2553	สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์	1.ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา	วิทยาศาสตร์
			2.รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์	2553	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2.รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์	
			3.รางวัลชนะเลิศ โครงการหุ่นยนต์ทำมือ	2553	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	3.รางวัลชนะเลิศ โครงการหุ่นยนต์ทำมือ	

